



รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหจักรี PRINCESS MAHA CHAKRI AWARD

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหจักรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ได้แก่

นางกัลยาภัทร์ ไกรกฤติราษฎร์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์

สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น



รายละเอียดเพิ่มเติม





ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖
เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖

ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ (ประเทศไทย) ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรีในทุกจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลของจังหวัด ให้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรีจากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรีของคณะกรรมการคัดเลือกฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามสัดส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ ราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางในระดับประเทศต่อไป ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/วิทยฐานะ/สถานศึกษา	สังกัด
นางกัลยาภัสร์ ไกรภฤติราษฎร์	ครู / ครูชำนาญการพิเศษ / โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์	กองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าครูที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวขาดคุณสมบัติหรือไม่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถทักท้วงไปยังคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันประกาศรายชื่อ โดยให้ทำเป็นหนังสือทักท้วง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ทักท้วง พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง และแสดงข้อเท็จจริงให้เห็นชัดว่าประสงคจะทักท้วงครูที่ได้รับการคัดเลือกฯ ด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วย หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดจะไม่รับพิจารณาข้อทักท้วง และจะเสนอครูผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสถียร เจริญเหรียญ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖